

Phóng sự Hội nghị Việt kiều ở nước ngoài tại Hà Nội

Tác Giả: dieuvan, X-Cafe

Thứ Ba, 24 Tháng 11 Năm 2009 11:12

Đây là một số hình ảnh của Nhà nước và người VN ở nước ngoài.

* Chính trị - xã hội

Hôm qua tìm cách vào trong hội nghị nhưng không được vì các địa điểm đi vào có danh sách, có thẻ mời vào được. Xe vào phải có biển HN Ngh. Xe ô tô tuy đi chi được đi ngoài xa. Nghe nói buổi chiều có văn nghệ ở nhà miến phí cho VK đi không vào xem được. Mọi khách sạn ở nhà mà chém, 500 USD một đêm là chuyển nhà.

Muốn làm một phóng sự nhỏ nhưng là một chuyên kỳ lạ cho những người ở nước ngoài DV trên Xcafe thì mình cần phải tìm công và tiền rất nhiều. Tôi và cô bạn gái thân thân người phải chi xe máy người đi xuôi trong hai ngày để tìm hiểu sự kiện lịch sử này, để trở lại tại nghe một thời để phân tích cho các bạn của bạn ở nước ngoài biết được sự thật. Có một số VK nhưng rất ít đến từ các nước như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, theo tôi hiểu chúng qua là những người "tham dự địa hội cho thấy tính tò mò xem cái comedy này vui" như anh CaFeDen nhận xét. Tôi có hỏi vài về VK, sau "Địa Hội" này họ có đi tham quan? họ trở lại sẽ đi Tuần Châu chi. Như vậy mục đích của VK từ các nước TB và là chi đi chi, đi tham quan chi không phải về làm Địa Biện, họ tiếp về nhà nước ta rồi phải biết thông tin lạ cho công đồng bên đó như quố cáo mà để ng để ra hay nói đúng là để đang đánh lừa dân.

Việt kiều Bắc không phải trốn

Có một trăm bác Việt Kiều ở đây mà cũng làm náo loạn Hà Nội một ngày nay, khách sạn thì hết phòng, giá bèo của nhà nghỉ cũng trên 1 triệu.

Tôi số một bác VK khăn gói sắp hàng tìm thăm Lăng Hồ Chí Minh, tôi lên phụng cũng quen được một bác VK khoảng trên 60 tuổi. Tôi chen chân theo chân một bác này thì hiểu tình yêu đi về Bác Hồ. Tôi cho một bác địa điểm VK, từ 50 tuổi từ 60 tuổi chiếm hết 70% có một số bác tuổi từ 70 tuổi cũng trên 70 tuổi chiếm không ít, một số VK khác trở lại thì gọi là một người gác cửa là người nhà của một bác đi chung, số còn lại là phóng viên, công an chìm này. Phái đoàn địa điểm VK cao cấp thì đi trước rất xa chung với lãnh đạo nước ta, họ phải đeo cái thẻ để bạn trở về công, có tên tuổi và quốc gia nào đến. Phái đoàn đi sau thì tập hợp thành phần, con cháu

Phóng sự Hội nghị Việt kiều và nhân sĩ tại Hà Nội

Tác Giả: dieuvan, X-Cafe

Thứ Ba, 24 Tháng 11 Năm 2009 11:12

bà con VK. Phái đoàn thi đấu nhi Bác Hồ, phái đoàn Thanh Niên CS, phái đoàn bóng đá, phái đoàn phòng nông khóm cũng đến cùng với tôi sắp hàng tiếp theo dài trên máy cây số để VK nhìn ngoài biệt thự là nhân dân ta rất mang ơn Bác Hồ kính yêu.

Việt Kiều xa xôi lâu ngày mà nhiều người nói giọng Hà Nội, Thanh Hóa vẫn còn rất thuần. Muốn vào thăm Hội Chợ Thể thao khó lắm chứ không phải dễ. Các đội biểu diễn VK phải đứng hàng gần cuối tiếng bên ngoài để nhân dân biệt là VK cũng yêu bác Hồ lắm chứ. Có bác công an mặc đồ vét tông đưa tay làm dấu lúc nào thì chúng ta tiếng bốp, lúc nào chúng ta phải chờ. Tôi cho máy bác đội biểu diễn tuấn cao, đứng lâu chân mỏi mà không dám nghỉ. Đi qua quầy ghi để miễn phí, máy hình, máy ảnh, bao bì không được đem vào lăng phải ghi để quầy. Máy cô nhân viên làm việc quầy ghi để hôm nay thay bằng laptop gái trẻ, mặc áo dài xanh đứng phục vụ trông rất đẹp mắt. Đi qua trạm ghi để thì đoàn quân VK đi, chung lòng với Bác, chờ a xong, tiếng là đi tiếp để, không nghe phải ghé đứng chân tôi mới cần nhà để xem phim bác Hồ vĩ đại chiếu trên TV với cuốn băng nhào. Có bác VK gật gù ca ngợi công ơn bác Hồ. Xem xong phim là các đội biểu diễn phải bước qua máy khám bom. Có là công an muốn tìm xem có bên phải đứng nào trong đám này.

Thì là tiếng bốp chồm bốp đi..., trên mặt cây số rồi mà vẫn chưa được vào Lăng, phái đoàn phải đi vòng cho nhân dân chiêm ngưỡng cái đã. Chà may quá tôi được gần Lăng rồi nhúng chừa hát phải chờ các chiến sĩ báo về Lăng để trình cảm Hoa đôn đốc phái đoàn VK cấp cao đi trình. Xa quá không nhìn thấy chồm trên vòng hoa thì chồm là chồm "Kính Viếng Hội Chợ Thể thao HCM" nhồm thồm ngồm.

Tôi được bắt thang rồi mà còn phải đứng chờ, bác công an nhìn chăm tiếng người mới xem có bên phải đứng nào âm mưu gì không. Thì là xong, bước vào bắt cấp đi lên vào Lăng, trong này mát lành, đứng đi hai bên tiếng là đá Hoa Công để xây cất nhồm mới đứng nhồm trú bom, quố o sang phải tiếng trên phái đoàn đi chồm rồi vì phía trên kia là cái hòm bằng kính để xác bác Hồ, ánh đèn mờ mờ o o. Bên chiến sĩ áo trắng đứng nghiêm chung quanh hòm kính, đoàn người bác công an đứng gần đó thúc dục đi nhanh không được nhìn bác Hồ, ai ngắm quá lâu hay đứng rồi đứng m thì bắt đầu đi ngay... chồm là số biệt xác gì thì tại tiếng cho đứng ta.

Sắp hàng thì gần 2 tiếng, đi gần 2 cây số để vòng mà chồm để nhìn thấy Bác Hồ vài giây ngắn ngủi. Đoàn người rồi thì ra về tôi quầy hàng lấy để về Trung tâm hội nghị quốc gia Miền Đình. Xe taxi đưa đến khách, đội biểu diễn thì có xe riêng đưa rồi còn con cháu đi theo phải đi Taxi, muốn đi nhanh hơn thì có máy bác xe ôm mặc đồ phục vụ xanh nhồm để chồm phía sân sau.

Phóng sự Hội nghị Việt kiều ở nước ngoài tại Hà Nội

Tác Giả: dieuvan, X-Cafe

Thứ Ba, 24 Tháng 11 Năm 2009 11:12

Tôi có gặp một VK trong dịp này, anh ta tên là Thomas, một VK ở Canada khoảng trên 30, hay một vết tông, đeo một kính. Người này đã về VN lâu rồi vì tôi đã gặp anh này cách đây 2 năm ở Hà Nội. Anh Thomas nói với tôi là anh đi làm cho hãng IBM tại VN, là một giám đốc người Việt nhưng rất ít contact, tiếng Anh nói lủng bủng, hay thích khoe khoang. Hôm qua đọc trên tờ báo Lao Động có viết "Thomas 34 tuổi, là VK bên Pháp ở nước ngoài về để đi làm cho IBM", tôi rất ngạc nhiên đi này. Thomas là một người tôi biết là do tình cờ vì tôi làm thông dịch Anh ngữ cho một cuộc hội thảo. Tờ Lao Động đưa ra một thông tin đáng tin cậy để người đọc có cảm giác là VK sau khi đi học này sẽ về làm ăn. Mục đích của ông là khuyến khích người khác theo ngành quy tụ Ba Sáu.

Trong số VK ở nước ngoài có những người mà nhiều người biết như ông Lê Trọng Văn theo tôi cho biết ông Văn từng làm xướng ngôn viên cho đài BBC tiếng Việt trước năm 1975. Người khác là vợ chồng Nguyễn Cao Kỳ tại Tuyn Châu tại... Còn 898 người biết VK còn lại là "Vô Danh Tiếng T".

Chương Công các đoàn tung danh sách Việt kiều

Các bác chương công là đi để chuyên Đới Hội Việt Kiều để tung danh sách gọi lên nhằm đánh phá ngay chính những người trong công đồng. Nếu chúng ta chế VC thì đó là những người nên tránh dùng thông tin để đánh người khác. Có thể những người trong danh sách đã từng về VN kinh doanh hay có những liên quan, là phát biểu tại nhà nước thì lập tức đưa vào danh sách phát cho họ cái nón công miễn phí. Trước đây tại Indonesia, cũng đưa vào những danh sách "thân công", không cần kiểm tra, mà ngay trên 3000 người bỏ "chương công" gọi tắt.

Phong cách chương công lừa người dân theo công sự là một phong cách rất tệ ngay từ bước đầu. Trước đây trong chế VNCH đã có chương trình chiêu hồi, những người VC chính gốc cũng được hưởng qui chế đi học công bình. Những người thân công, về VN làm ăn kinh doanh, chia sẻ công lợi là VC, họ chỉ là những người dân bình thường như bao người khác. Các nhà trí thức khi về VN giúp đỡ cho người nghèo hay có những chương trình giúp trẻ em tàn tật như chị Huỳnh Thị Mận trước đây cũng bỏ công sức cho cái nón công vì chế độ của ông Lê Khả Phiêu đưa ra hình chung.

Người Việt chương công kết luận quá với vàng như vậy thì bắt buộc con số người dân theo VC ngày càng tăng chứ không giảm. Nếu chúng ta chỉ cần là bắt công người nào chia sẻ hình chung với VC là VC làm tôi nhớ tại chuyên trong phim Outbreak do tài tử Dustin Hoffman đóng, "ai gọi n

ngßi nhißm vi rút là phßi bß trißt tiêu". Trong thành phß sß ngßi nhißm vi rút rßt ít nhßng cß T.P đã bß cho vào danh sách thß tiêu tßp thß.

Đßa trên tß duy cßa ngßi chßng cßng cß đßan, không cßn phßi chßp hình chung vßi VC mßi là VC, ai vß VN là VC, ai tß chßc vßn nghß cho ca sĩ VN hát là VC, ai vß VN giúp trß em tàn tßt là VC, nhßng vß tăng ni nào không nßm trong tß chßc Phßt Giáo Thßng Nhßt là VC, ai đi nghe ông Nguyßn Minh Trißt hay bßt cß ông nào VC nói chuyßn sß trß thành VC... Nßu nhß vßy thì qua đß trß thành VC.

Nßu chúng ta đßa theo cßm tính đß làm mßt bßn thßng kê thì ß Hßi Ngoßi có nhißu VC hßn ngßi "chßng cßng" mà không ai bißt. Tôi đßa ví dß trßng hßp cô Hußnh Thß Mßn là mßt phß nß hißn lành ß Bßc Cali, cô vß VN đß giúp mß nhßng ngôi nhà tình thßng giúp trß em tàn tßt và cô Mßn đßc Phßng Thßng Binh Xã Hßi ca ngßi, cô đßc báo đßng hình và Lê Khß Phißu có đßp đi ngang qua và chßp hình chung vßi cô Mßn thì cô Mßn trß đßc ngßi chßng cßng cho cái nón là VC là đßng viên CSVN. Chuyßn chßa hßt ngang đßy. Cô Mßn vß lßi Mß và đi chßi hßi chß Tßt chung vßi nhßng ngßi bßn, trong đó có mßt thành viên Vißt Tân và sau đó anh thành viên Vißt Tân nßy đßc đßa lên báo trß thành VC và chßa hßt nhßng ngßi bßn thân cßa cô Mßn cũng đßc vinh đß thành VC.

Trong nhßng ngßi bßn đó cßa cô Mßn có cô kß sß Đß Anh Thß, chß Đß Anh Thß trßc đßy là mßt ngßi Vißt Hßi ngoßi chßng cßng nhßng bß chßp cho cái mũ VC nên sau đó chß Đß Anh Thß vß theo chß Mßn đß giúp luôn cho trß mß cßi bên VN. Chß trong nháy mßt, chß đi chßi chung thôi mà trß thành VC chß đßng nói là chßp hình chung vßi VC mßi là VC. Đây có phßi là sß quá nhßy cßm cßa ngßi "chßng cßng" ? Bao giß thì ngßi dân trong nßc mßi mong ngßi chßng cßng giúp cho hß thoát khßi bàn tay VC. Nßu ngßi chßng cßng hô hào nào là VC là tàn ác, tham ô, xßu xa thì sao "chßng cßng" cß đßy nhßng ngßi dân vô tßi vß vßi VC, đây có phßi là sß mâu thußn hay không ? Cái danh sách "Vißt Kißu" giß mà nhßng kß xßu đã lßi đßng đß đßa danh sách nhßng ngßi mà hß "ghét" vì nhßng lý do mà tôi đã nêu trên mßc đích là trißt hß uy tính cßa nhßng ngßi nßy. Đây là mßt chuyßn nßu đßa theo pháp lußt chßp mß bßy bß là phßm pháp (Defamation, Libel and Slander Law) còn theo đßo đßc thì ngßi chßng cßng làm mßt vißc thißu lßng tâm và trách nhißm.

Danh sách nßy đßc phß bißn khßp nßi, trên các forum yahoo và DCVonline cũng nhß tßi đßy.

Kßt thúc mßt "Hßi Nghị Dißn Hßng"

Trong ngày Hôm qua, phó Chủ tịch nhân dân Nguyễn Văn Thọ Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Nhà nhân dân và người VN ở nước ngoài. Chương trình diễn ra ngay tại sân khu của Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Miền Đình. Các báo chí ca ngợi thành tích của Ủy ban Nhà nhân dân và người VN ở nước ngoài dựa trên những thành tích xã hội. Ủy ban Nhà nhân dân và người VN ở nước ngoài có xứng đáng được nhận Huân chương Hồ Chí Minh không? Theo tôi là không vì "thành tích" chương qua là sự tự nhiên của xã hội.

Trong thành tích đó có đóng góp cho riêng Việt Kiều Nước Ngoài đã góp phần vào VN trong năm 2008 tăng trên 7 tỷ USD - Nếu không có Ủy Ban thì sự tiến bộ và thịnh vượng vì họ góp phần cho thân nhân bà con bên VN không có nghĩa là họ nghe theo lời của Ủy Ban, ngay cả những VK vẫn làm kinh doanh bên VN cũng chỉ là cho chính cá nhân họ chứ không phải nghe theo lời ai mà vậy. Nếu Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Nhà nhân dân và người VN ở nước ngoài dựa trên yếu tố là Ủy Ban này tự chức để các mặt hội nghị "Diễn Hội" cho 800 VK ở 101 quốc gia và tham dự Hội Nghị là một thành tích thì tôi không tán thành việc này.

Phản Luận:

Con số VK vẫn tham dự nhân này là không do chính họ tình nguyện mà do sự sắp xếp của các lãnh sự quán của nước ta. Con số đưa ra 800 VK cho 101 quốc gia và tham dự những trên thực tế những VK ở những quốc gia như Mỹ, Úc, Pháp, Anh và quá ít nên những VK ở các nước như Thái, Campuchia, Lào, Nam Triều Tiên đưa và sự đi bị ưu tiên 400, gần quá bán con số 101 quốc gia. Các đi bị ưu tiên VK ở các quốc gia Tây Phương vẫn tham dự chỉ là những người dân VN tham quan và con số rất ít là những nhà trí thức. Đây là một sự thất bại của Nhà nhân dân và người VN ở nước ngoài không đạt được tiêu chuẩn mà họ nghĩ.

Thất bại nhân nhất là 800 đi bị ưu tiên VK và hơn 400 đi bị ưu tiên các Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc đưa vào những khách sạn sang trọng để đãi thắp của ngân sách nhà nhân dân. Các công nhân công nhân số tiền chi tiêu cho đi hội trong 3 ngày gồm các chi phí bao Khách sạn, ăn uống, xe đưa rước, tiền âm thanh, ánh sáng, trang trí, chương bày, sách báo, tài liệu. Nếu tiền mua sắm ca sĩ thì là lãng phí như ca sĩ Quang Linh chỉ hát mấy bài là được trả 4,000 USD đó là chưa nói tới những ca sĩ khác. Theo các tính của tôi cho một đi hội không đạt kết quả, hoặc kết quả gì đó nhưng tuyên truyền cho được và nhà nhân dân phải tốn ít nhất là 10 triệu USD. Con số này dùng để giúp cho những nhân nhân bảo vệ, những căn nhà tình nguyện thì hay biết mấy.

Ủy ban Nhà nhân dân và người VN ở nước ngoài đã không tiết kiệm tiền thu của nhân dân để đem tiêu xài lãng phí một cách vô trách nhiệm thì không thể được vinh dự lãnh nhận Huân Chương

Phóng sự Hội nghị Việt kiều Liên thế nhậ t tại Hà Nội

Tác Giả: dieuvan, X-Cafe

Thứ Ba, 24 Tháng 11 Năm 2009 11:12

Bác Hồ . Huân chương H Chí Minh và Huân Chương Sao Vàng trậ c đây cũng đã đậ c trao cho đậ ng chí Lê Khậ Phiêu, mậ t ngậ i có công bán nậ c cho Trung Quậ nhậ vậ y đậ ng và nhà nậ c ta trậ c tiậ p trao Huân Chương HCM cho nhậ ng ngậ i bán nậ c, tham ô, lãng phí thì còn ý nghĩa gì nậ a ?

<http://www.x-cafevn.org/node/2395>